



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หย่า อำนาจปกครองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๗๐/๒๕๖๑

ด้วย นายปริญญา คำจักษ์ โจทก์ อายุ ๓๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โจทก์ยื่นคำฟ้องว่า นางสาวพิชชาภา หรือมริชฎา นาคาภิรมย์ เป็นจำเลย ความว่า เดิมจำเลยชื่อนางสาวพิชชาภา นาคาภิรมย์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวมริชฎา นาคาภิรมย์ โจทก์และจำเลยเป็นสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย ณ สำนักทะเบียนเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ เด็กหญิงพรปวีณ์ คำจักษ์ ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรสแล้ว โจทก์กับจำเลยอยู่กินด้วยกันมาโดยตลอด ที่บ้านเลขที่ ๕๑/๓๗๔ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านเสมาฟ้าคราม ถนนลำลูกกาคลองสอง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หลังจาก ที่จำเลยคลอดบุตรได้ประมาณ ๑ ปี โจทก์และจำเลยได้ตกลงสมัครใจแยกกันอยู่จากบ้านเลขที่ดังกล่าว ช่างต้นที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยากันได้ปกติสุขตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๙ ปีเศษ โจทก์มิได้ ติดต่อกับจำเลยกันแต่อย่างใดมาโดยตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยจำเลยจะไปอยู่ที่ไหนโจทก์ไม่ทราบและ จำเลยก็ไม่เคยติดต่อกับโจทก์และบุตรอีกเลย พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าโจทก์และจำเลย ไม่ประสงค์ที่จะอยู่กินฉันสามีภริยาอีกต่อไป ส่วนจำเลยโจทก์ได้พยายามติดต่ोजจำเลยหลายครั้ง แต่ก็ไม่ สามารถติดต่อกับจำเลยได้และโจทก์ได้แจ้งผ่านเพื่อนจำเลยและญาติของจำเลยหลายครั้ง เพื่อให้จำเลยมา หย่าขาด แต่ก็ไม่เป็นผลและทำให้โจทก์ฟ้อง อันเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับจำเลยได้ จึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาล สำหรับเด็กหญิงพรปวีณ์ ผู้เยาว์ โจทก์ได้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาและให้ใช้นามสกุลโจทก์ และแสดงออกต่อบุคคลทั่วไปมาโดยตลอดว่า ผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงเป็นผู้เหมาะสมที่ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว และโจทก์มีอาชีพสุจริตสามารถเลี้ยงดูบุตรเพียงลำพังด้วยดีมาตลอด โจทก์ไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าวโจทก์จึงยื่นคำฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนหย่ากับโจทก์ ถ้าไม่ไปให้ ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงพรปวีณ์ คำจักษ์ บุตรผู้เยาว์และให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ด้วย

ศาลนัดไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/กำหนดวันนัดสืบพยานในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การแก้ข้อหาแห่งคดี ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอดูสำเนาคำฟ้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี